

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 514/UBND-TH

An Phú, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v Tình hình tư tưởng, nguyện
vọng nhân dân trong tỉnh
tháng 3 năm 2020

Kính gửi: BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân huyện An Phú có nhận được Báo cáo số 129/BC-MTTQ-BTT, ngày 30/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh An Giang V/v Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện An Phú báo cáo như sau:

1. Tình hình Tệ nạn cờ bạc

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên hai nước Việt Nam và Campuchia tạm thời đóng cửa biên giới, ngưng di chuyển qua lại giữa công dân hai bên. Đồng thời, các tổ hợp Casino, trường gà trên tuyến biên giới phía Campuchia cũng đóng cửa, ngưng hoạt động. Từ đó, các đối tượng thường xuyên qua Campuchia đánh bạc bị cấm nên đã lén lút hoạt động tại địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã, thị trấn giáp biên giới nên hình thành một số tụ điểm tệ nạn cờ bạc tuy không lớn nhưng gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tệ nạn cờ bạc như sau:

+ Công an huyện tham mưu UBND huyện thành lập Tổ Công tác có nhiệm vụ trực tiếp triệt xóa các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn huyện với tinh thần kiên quyết không để cho các tụ điểm tệ nạn cờ bạc tồn tại, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

+ Phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, tác hại của tệ nạn cờ bạc cũng như vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan góp phần làm tốt công tác phòng ngừa.

+ Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa, xử lý nghiêm các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn quản lý. Đồng thời, Trưởng Công an các xã, thị trấn ký cam kết chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Công an huyện nếu để tình trạng các tụ điểm tệ nạn cờ bạc tồn đọng, kéo dài hình thành điểm nóng gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

- Kết quả đấu tranh:

Đến nay Lực lượng Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh triệt xóa 64 vụ, liên quan 114 đối tượng, xử lý hình sự 06 vụ - 9 đối tượng, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ - 94 đối tượng, với số tiền phạt là 134.000.000đ/ đối tượng, tang vật thu giữ các dụng cụ liên quan việc đánh bạc, hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ 05 vụ - 11 đối tượng. Ngoài ra, đã giải tán 37 tụ điểm cờ bạc có tính chất ăn thua nhỏ lẻ. (Trong đó, có 1 vụ đá gà, lặc tài xiu qua phản ánh của người dân tại khu vực gần cây xăng Cao Hóa thuộc ấp Tắt trúc, xã Nhơn Hội. Hiện tụ điểm này không còn hoạt động).

2. Tình hình Trộm cắp tài sản (mai kiếng)

Về tình trạng Trộm cắp mai kiếng trên địa bàn, hàng năm trong dịp Tết Nguyên đán người dân thường trưng mai kiếng, cây cảnh trước nhà và việc cảnh giác, trông coi, quản lý tài sản của người dân chưa được quan tâm nên các đối tượng lợi dụng đêm khuya thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ có liên quan, phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai lẫn mật phục trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Đài Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cũng như nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống với loại tội phạm này, Công an huyện đã cho xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch cụ thể để đấu tranh, làm rõ, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thực hiện nội dung liên quan đến tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tình tháng 3 năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an huyện;
- Lưu: VT. *V*



Nguyễn Ngọc Huynh